
5. fundur samstarfsnefndar Akrahrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
 

Haldinn þann 14. október kl 8.30 í gegnum fjarfundarkerfið Zoom. 

 

Fundinn sátu: 

- Álfhildur Leifsdóttir, frá Sveitarfélaginu Skagafirði 

- Eyþór Einarsson, frá Akrahreppi 

- Gísli Sigurðsson, frá Sveitarfélaginu Skagafirði  

- Hrefna Jóhannesdóttir, frá Akrahreppi 

- Ingibjörg Huld Þórðardóttir, frá Sveitarfélaginu Skagafirði 

- Jóhanna Ey Harðardóttir, frá Sveitarfélaginu Skagafirði 

- Ragnhildur Jónsdóttir, frá Akrahreppi 

- Sigfús Ingi Sigfússon, frá Sveitarfélaginu Skagafirði 

- Sigríður Sigurðardóttir, frá Akrahreppi 

- Róbert Ragnarsson, Freyja Sigurgeirsdóttir og Gunnar Úlfarsson frá RR ráðgjöf. Freyja 

ritaði fundargerð. 

 

Hrefna setti fundinn kl. 8:32 

 

1. Tækifæri 

RR rifjaði upp glærur frá íbúafundum með áhersluatriðum, tækifærum og framtíðarsýn sem dregin 

voru fram á vinnustofu II í ágúst sl. Ýmis tækifæri eru til staðar á svæðinu og mörg verkefni sem 

eru að einhverju leyti hafin en gætu þurft á innspýtingu að halda svo þau nái að koma til 

framkvæmda. 

 

 

2. Áhersluatriði 

Umræða fór fram um áhersluatriði og verkefni sem að mati nefndarinnar ættu að vera í forgangi 

gagnvart ríkinu og þinginu. Meðal áhersluatriða sem voru rædd voru samgöngumál, menntamál, 

rannsóknir og menningarstarfsemi sem skipta íbúa á öllu svæðinu miklu máli. Nefndin sammældist 

um þrjú áhersluatriði 

- Kjálkabrú 

- Atvinnuþróun 

- Menntasókn í Skagafirði 

 

 

Fleira ekki rætt. 

 

Næsti fundur nefndarinnar verður 21. október kl. 8:30 á Zoom. 

 

Fundi slitið kl. 9:35. 

 

  


